

ỦY BAN HỌC CHÍNH THÀNH PHỐ BOSTON



THƯ BÁO

NGƯỜI NHẬN: Chủ tịch và các thành viên Hội đồng Hệ thống trường công lập Boston
NGƯỜI GỬI: Lorena Lopera, thành viên và đồng chủ tịch BSC,
Ủy ban tìm kiếm ứng viên Tổng giám đốc học khu
NỘI DUNG: Đề nghị chấp thuận Bản mô tả công việc của Tổng giám đốc học khu
NGÀY: Ngày 06 tháng 4 năm 2022

Sau khi xem xét kỹ lưỡng và được sự chấp thuận nhất trí của Ủy ban tìm kiếm ứng viên Tổng giám đốc học khu, tôi vui mừng chia sẻ Bản mô tả công việc của Tổng giám đốc học khu đính kèm để quý vị xem xét. Ủy ban tìm kiếm ứng viên Tổng giám đốc học khu kính đề nghị Hội đồng Hệ thống trường công lập Boston xem xét, chấp thuận vào tối nay để thực hiện các bước tiếp theo.

Trong những tuần vừa qua, Ủy ban tìm kiếm ứng viên Tổng giám đốc học khu đã tập trung cập nhật bản mô tả công việc được sử dụng trong quá trình tìm kiếm ứng viên năm 2018, dựa trên những cơ hội và thách thức hiện tại của học khu cũng như phản hồi mà chúng tôi nhận được từ cộng đồng.

Các thông tin cập nhật chính bao gồm:

- Tập trung nhiều hơn vào thúc đẩy tính công bằng, xóa bỏ khoảng cách cơ hội và thành tích học tập, đáp ứng nhu cầu của người học đa ngôn ngữ và học sinh khuyết tật, đồng thời có thành tích đã được chứng minh hoặc mang lại nhiều kết quả tích cực cho tất cả học sinh.
- Tập trung tương tác thực chất với phụ huynh và cộng đồng trên cơ sở chia sẻ thông tin minh bạch.
- Làm rõ những chủ đề được nêu trong các buổi tham vấn công khai, chẳng hạn như: phục hồi sau đại dịch COVID-19; dịch vụ đưa đón đáng tin cậy và hiệu quả về mặt tài chính; lập kế hoạch cơ sở vật chất để tăng cường khả năng tiếp cận cơ sở vật chất chất lượng; sự đa dạng trong đội ngũ nhân viên; môi trường học an toàn và thân thiện; và hướng dẫn đọc viết bình đẳng.

Bản ghi nhớ gửi tới Hội đồng Hệ thống trường công lập Boston về việc: Khuyến nghị bản mô tả công việc của Tổng giám đốc học khu

Ngày 06 tháng 4 năm 2022

Tr. 2

- Liệt kê kinh nghiệm mong muốn, chẳng hạn như kinh nghiệm đảm nhiệm vị trí lãnh đạo của một học khu tương đương; kinh nghiệm hợp tác với cộng đồng trong đại dịch COVID-19; mức độ quen thuộc với khu vực Greater Boston; và khả năng sử dụng đa ngôn ngữ, trong đó ưu tiên ứng viên thông thạo một hoặc nhiều trong số 9 ngôn ngữ chính của Học khu.

Sau khi đã thảo luận chi tiết và thấu đáo, Ủy ban tìm kiếm ứng viên đã nhất trí thông qua bản mô tả công việc tại cuộc họp ngày 5 tháng 4 của chúng tôi, đồng thời hiểu rằng Hội đồng Hệ thống trường công lập Boston và/hoặc công ty tìm kiếm ứng viên có thể thực hiện các chỉnh sửa nhỏ, phù hợp trước khi bản mô tả công việc được đăng tải và công bố rộng rãi. Ủy ban tìm kiếm ứng viên đề nghị Hội đồng Hệ thống trường công lập Boston xem xét, bỏ phiếu xác nhận vào tối nay và mong sớm nhận được kết quả từ cuộc thảo luận này.